

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมุ่ง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะการแต่งหน้าเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษา กลุ่มวิชางานเสริมสวย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือให้คำแนะนำ อย่างดีจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.สุนิตย์ตา เย็นทั่ว กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาแนะนำให้คำปรึกษาและชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์พร้อมให้คำแนะนำ ตลอดจน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัย รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ดร.เจนวิทย์ วารีบ่อ อาจารย์อติราช เกิดทอง อาจารย์ยังยุทธ พันสนอก อาจารย์เรณู สัจจะเวท อาจารย์กาญจนา ปันจันทิก อาจารย์สรารธรรม เดชวิสัย และอาจารย์สิทธิโชค สุวรรณเนตร ณ ราชการ ที่ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณประธานสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอน ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดี ขอขอบพระคุณ คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้หลักสูตร ขอขอบคุณพี่น้อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นกำลังใจใน การศึกษาค้นคว้า และขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องสักการะคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตาวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วารกรณ์ โอภาโส